


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖๒   

วันศุกร์ ที่  ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายบุญโฮม   กุลโท    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
๒.  นายพรหมประทาน  คนเพียร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
๓.  นางกองศรี   สุพรรณ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
๔.  นายประครอง  ติธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑ 
๕.  นายกาวิน    แวงดา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๒ 
๖.  นางสระเกษ   ติธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๒ 
๗.  นายค าดี    วะบุตรดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๓ 
๘.  นายสมพงษ์    สุพรรณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๔ 
๙.  นายจ้ิง    อุ่นสา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๕ 
๑๐.  นางสุพรรณ    มัลเลน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๕ 
๑๑.  นายสุดทจักร   รัตนวงศ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๖ 
๑๒.  นายนิพล    ชัยปัญหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๖ 
๑๓.  นายสมนึก    ศรีนันทา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๗ 
๑๔.  นางธัญชนก   วงเศรษฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๘ 
๑๕.  นายค านึง   มีไชย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๙  
๑๖.  นายปล้ืม   ภารสุวรรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๙  
๑๗.  นายสุเทพ     สิมมา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๒ 
๑๘.  นายบุญเรือง    สุพร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๒ 
๑๙.  นายวีระพล   ติธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๔ 
๒๐.  นายค าไพ    นามบุตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๕ 
๒๑.  นายวิเศษ    เมืองแสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๕ 
๒๒.  นายนัฐพงษ์    วะทาแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๖ 
๒๓.  นายอารมณ์     คานสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๖ 
๒๔.  นายบุญมี    พันธ์ส่ิว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๗ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายพรชัย    ไชยนาน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 ๒. นายไผทพัฒน์    มีบาง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 ๓. นายนพดล    ทุมหอม    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๔. นายสอนสเกต   เมืองซอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 ๕. นางสาวอินทิรา  เทศรินทร์   นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ช านาญการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายสกุล    ศรีรักษา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑ 
 ๒. นายประไพ   ก้อนกั้น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๓ 
 ๓. นายอภิศักดิ์    ติธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หมู่ ๑๓ 
 
 



-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
      เมือ่ท่ีประชุมพร้อมแล้ว นางกองศรี สุพรรณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเชิญ
ประธานสภาฯ นายบุญโฮม กุลโท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
นายบุญโฮม  กุลโท  - ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  
(ประธานสภาฯ)        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร- 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีมีการ

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ ส่งร่าง
แผนพัฒนาฯให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในส่วน
ของรายละเอียดขอเชิญผู้บริหารฯช้ีแจงครับ 

นายพรชัย   ไชยนาน  ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  
(นายก อบต.) ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้รับหนังสือจากจังหวัดนครพนมด่วน

ท่ีสุด  แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน จึงให้องค์กร -
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าซุ้มถวายพระเกียรติ อย่างสมพระเกียรติ และ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จึงได้
ขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อสมาชิก
สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯดังกล่าวในส่วนของ
รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์ฯช้ีแจงครับ 

นายสอนสเกต   เมืองซอง ตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องญัตติร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีมีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ญัตติ ในส่วนของโครงการท่ีเสนอเข้ามาท่ีเกี่ยวกับงานราชพิธีตามหนังสือ 

 
            /  ส่ังการ... 



-๓- 
 ส่ังการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ การจัดท า

ซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งมีแบบซุ้มถวายพระเกียรต ิอยู่ ๒ แบบ รายละเอียดตามท่ี
ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสนอ
เข้ามายังสภาฯเพื่อให้ความเห็นชอบ เนื่องจากได้จัดท าส่งรายละเอียดแผนพัฒนา
ก่อนท่ีจะได้รับหนังสือส่ังการจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงไม่รู้
รายละเอียดราคาแบบซุ้มถวายพระเกียรติ ในส่วนของรายละเอียดประมาณราคา
ซุ้มถวายพระเกียรติ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงครับ 

นายนพดล    ทุมหอม ในส่วนของประมาณราคาซุ้มถวายพระเกียรติ ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ ราคาประมาณ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ัง ๒ แบบ แบบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้มีประชุม

หัวหน้าส่วนฯ อบต.หนองแวง เห็นว่าจะจัดท าซุ้มถวายพระเกียรติ แบบท่ี ๑ 
เพราะแบบสวยกว่า และทางกองช่างก าลังจะด าเนินการจัดท า ปร.๔ ปร.๕   

นายบุญโฮม   กุลโท ขอบคุณท่านนายกฯ นักวิเคราะห์นโยบายฯ และผู้อ านวยการกองช่าง ท่ีช้ีแจง 
(ประธานสภาฯ) รายละเอียด ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น

หรือไม่ 
นายค าดี   วะบุตรดี อยากสอบถามว่าการเห็นชอบในการรับรองแผนพัฒนาฯ จะให้ความเห็นชอบ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓) ครั้งเดียวหรือไม่ เนื่องจากเสนอเข้ามาเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่จะ

ด าเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็เลยไม่เข้าใจ จึงอยากสอบถามว่าจะสรุปแล้ว 
งบประมาณท่ีใช้จริงๆเท่าไหร่ครับ 

นายพรชัย   ไชยนาน ส าหรับงบประมาณท่ีต้ังไว้  ๕๐๐,๐๐๐  บาท เป็นการตัง้ไว้เพื่อรองรับกรณีมี 
(นายก อบต.) หนังสือส่ังการให้จัดโครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย และการจัดท าซุ้มถวายพระเกียรติ ตามหนังสือผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมให้จัดซุ้ม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอแก้ไขตัวเลข
จาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท 

นายบุญโฮม  กุลโท) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ) ให้ความเห็นชอบญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้ง

ท่ี ๕/๒๕๖๒  
ที่ประชุม   เห็นชอบ        ๒๒       เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       -        เสียง 
    งดออกเสียง      ๒       เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
นายบุญโฮม  กุลโท) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
นายพรชัย  ไชยนาน  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน- 

(นายก อบต.) ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ในส่วนของรายละเอียด ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนักวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงครับ 

             / นางสาวอินทิราฯ... 



-๔- 
นางสาวอินทิรา  เทศารินทร์ ตามหนังสือจังหวัดนครพนมด่วนท่ีสุด ท่ี นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๑๔ ลงวันท่ี  ๑  

(นักวิชาการประชาสัมพันธ์) มีนาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด ดังนี้ 

 ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 เป้าหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์

ถึงมหาชนชาวไทย 

วัตถุประสงค์ 

๑.ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช 

    ๒.ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
    ๓.ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ส่ือถึงกันได้ท่ัวประเทศ 

โดยมีกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ และมีกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ 

กิจกรรม ดังนี ้

๑.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการของกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โดยมี
กิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  เป็นกิจกรรมท่ีมีแนวปฏิบัติให้มี
พื้นท่ีปกปักพื้นท่ีป่า ธรรมชาติด้ังเดิม  
กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมส ารวจเก็บราบรวมพันธุกรรมพืช  เป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีกับพื้นท่ีป่าปกปักพันธุกรรมพืช  โดยเป็นการด าเนินการ
ส ารวจ  เก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา
และรวมถึง ส ารวจเก็บข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก
กิจกรรมการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการน าพันธุกรรมไปเพาะและ
ปลูกในพื้นท่ีปลอดภัย 

๒. กรอบการใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ศึกษาวิจัยใน อพ.สธ. ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ  ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช   เป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวม
และปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษา        ประเมินสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  
ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชตัวอย่างเช่น อบต.หนอง
แวง จัดเป็นศูนย์ข้อมูล        






